

## เริ่มแล้ว FTA ไทย-ออสเตรเลีย !

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล [witty@tu.ac.th](mailto:witty@tu.ac.th)

ผมเคยเขียนถึงเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย หรือที่คนในวงการการค้าระหว่างประเทศเรียกกันย่อๆว่า TAFTA (Thailand-Australia Free Trade Agreement) อยู่หลายครั้งในคอลัมน์นี้ และดูเหมือนว่าผมจะให้ความสนใจกับเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียมากกว่าประเทศอื่น ผมเลยจะขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านก่อนครับว่า เหตุที่เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีความน่าสนใจให้ผมเขียนถึงก็เพราะ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไทยเราจะเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงอย่างมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมกลุ่มสินค้าที่มากกว่าว่า ที่เปิดกับจีน และ อินเดีย ที่เราได้เริ่มดำเนินการตามข้อตกลงไปก่อนปี 48 ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น หรือ สหรัฐอเมริกาที่มีข่าวกันบ่อยๆ นั้น ข้อตกลงการค้าเสรีกับไทยยังอยู่แค่ในขั้นเจรจา การมีผลบังคับใช้คงต้องเวลาอีกไม่น้อยกว่า 1-2 ปี ครับ

สำหรับเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เค้าเริ่มลดภาษีกันแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 โดยมีสินค้านำร่องที่ออสเตรเลียจะลดภาษีให้ไทยเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ ทันทีจำนวนกว่า 5,000 รายการ และไทยจะลดภาษีเหลือศูนย์ให้ออสเตรเลียทันทีจำนวนประมาณ 2,700 รายการ ถือเป็นกาเปิดศักราชใหม่ของการค้าไทยในยุคโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของ เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และ เห็นโอกาสทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น ผมขออนุญาต นำประเด็นที่คือนวพล วิริยะกุลกิจ นักวิชาการพาณิชย์ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สรุปส่งมาให้ผม นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านครับ

### เร็วกว่าได้เปรียบ

ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะต้องเร่งปรับตัวแข่งขันเพื่อหาช่องทางการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคในออสเตรเลียก่อนคู่แข่งรายอื่นๆ โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ เมื่อกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าหลายๆอย่างถูกทำลายลงหลังจากที่ไทยและออสเตรเลียบรรลุความตกลง FTA จึงถือเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยที่จะเร่งเจาะตลาดนำเข้าแดนจึงใจ และสร้างฐานที่มั่นในตลาดซึ่งมีประชากรรายได้สูง (รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี (GDP per capita) 29,000 เหรียญสหรัฐฯ) จำนวนมากถึง 20 ล้านคน แต่อย่างไรก็ดี โอกาสทองนี้ไม่ได้มีอยู่ตลอดไป ประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซียและจีน ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยในตลาดส่งออกต่างเร่งเครื่องเพื่อบรรลุความตกลง FTA กับออสเตรเลียให้ได้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ในด้านภาษีและอื่นๆ ปัจจุบันออสเตรเลียได้ลงนามในความตกลงเขตการค้าเสรีไปแล้วจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ FTA กับนิวซีแลนด์ (มีผลบังคับใช้ปี 2526) กับสิงคโปร์ (2546) กับสหรัฐฯและไทย (2548) นอกจากนี้ ยังมี FTA ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือกำลังจะเจรจาจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ FTA กับมาเลเซีย จีน (กำลังศึกษาความเป็นไปได้) และกำลังจะเริ่มเจรจา FTA ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-อาเซียน ภายในต้นปี 2548 นี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงมีเวลาไม่มากนักที่จะเริ่มส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากภาษีที่ลดลงก่อนคู่แข่งอื่นๆ ส่วนแบ่งเค้กในตลาดนี้จึงขึ้นอยู่กับความเร็วในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการไทยเป็นสำคัญ

### สินค้าที่ได้ประโยชน์

สินค้าแต่ละชนิดมีกำหนดเวลาในการลดภาษีแตกต่างกันออกไป และยังคงแตกต่างกันออกไปอีกสำหรับการลดภาษีของฝ่ายไทยและออสเตรเลีย ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสินค้าประเภทใดมีกำหนดเวลาการลดภาษีเมื่อไหร่ ผู้ที่จะนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียต้องไปดูตารางการลดภาษีของไทย ในขณะที่ผู้ส่งออกไทยต้องไปดูตารางการลดภาษีของออสเตรเลีย ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 1 มกราคม 2548 ออสเตรเลียได้ยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำตาลไม่กระป๋องจากไทยภายใต้ความตกลง TAFTA แล้วจากที่เคยอยู่ที่ร้อยละ 5 ดังนั้นผู้ส่งออกไทยก็ต้องเร่งรีบขายตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาที่ลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสินค้าอื่นๆที่ได้รับประโยชน์ในปี 2548 เช่น

เกษตร	อุตสาหกรรม
ผักสด/แห้ง/แปรรูป (ร้อยละ 5 เหลือ 0)	ผ้าผืนและเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ร้อยละ 25 เหลือ 12.5)
ผลไม้กระป๋อง (ร้อยละ 5 เหลือ 0)	รองเท้าและชิ้นส่วน (ร้อยละ 15 เหลือ 9) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (ร้อยละ 15 เหลือ 0) ชิ้นส่วนยานยนต์ (ร้อยละ 15 เหลือ 5) เครื่องสำอางและบำรุงผิว (ร้อยละ 5 เหลือ 0) ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ร้อยละ 25 เหลือ 12.5)
พาสตา (ร้อยละ 4 เหลือ 0)	ผลิตภัณฑ์เหล็ก (ร้อยละ 10 เหลือ 5) เครื่องปรับอากาศ
ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืช (ร้อยละ 5 เหลือ 0)	ตู้เย็นและโทรทัศน์ (ร้อยละ 10 เหลือ 5) ถังมือยาง (ร้อยละ 10 เหลือ 5) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน (ร้อยละ 10 เหลือ 5) ผลิตภัณฑ์เซรามิค (ร้อยละ 5 เหลือ 0)
น้ำตาลและขมนมจากน้ำตาล (ร้อยละ 5 เหลือ 0)	เครื่องประดับ (ร้อยละ 5 เหลือ 0) เครื่องหนัง (ร้อยละ 25 เหลือ 12.5) ไม้และของที่ทำจากไม้ เยื่อไม้ กระดาษสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 5 เหลือ 0) แก้วและเครื่องแก้ว (ร้อยละ 10 เหลือ 5) อัญมณี (ร้อยละ 5 เหลือ 0) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 10 เหลือ 5) ของเล่น (ร้อยละ 5 เหลือ 0) ฯลฯ
โกโก้และของปรุงแต่งจากโกโก้ (ร้อยละ 5 เหลือ 0)	
ฯลฯ	

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างสินค้าที่ออสเตรเลียมีกำหนดการลดภาษีให้ไทยในปี 2548 เท่านั้น รายละเอียดการลดภาษีของสินค้านั้นในปีถัดไป หรือข้อมูลการลดภาษีของสินค้าอื่นๆสามารถหาได้จากหนังสือ "โอกาสส่งออกของไทย: ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย" ซึ่งจัดทำโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ [www.thaifta.com](http://www.thaifta.com) หรือท่านใดอยากสอบถามโดยตรงไปที่คุณนพพล ก็ติดต่อได้ที่อีเมลของเขาครับที่ [navaphol@moc.go.th](mailto:navaphol@moc.go.th)